

กันหุ้น - CHAYO เล็งเพิ่มทุน จำนวน 28 ล้านบาท เป็น 308 ล้านบาท จากเดิม 280 ล้านบาท เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 3 ม.ค.62 ฟากผู้บริหารวางแผนงานปีหน้า คาดรายได้โตต่อไม่ต่ำกว่า 15% → **อ่านต่อหน้า 31**

CHAYO จ่อชงผู้ถือหุ้น อนุมัติเพิ่มทุนขายPP ระดมเงินขยายธุรกิจ



CHAYO

(ต่อจากหน้า 3)

เชื่อ NPL ยังไม่ฟื้น พร้อมเตรียมซื้อหนี้เข้าพอร์ตเพิ่ม 800-1,000 ล้านบาท

บริษัท โซย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 28 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 280 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 308 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้ โดยจะจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 3 มกราคม 2562

● **স্যายปีธุรกิจ**

จุดประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มสภาพคล่องและสร้างความแข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

โดยจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและสร้างมูลค่าแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีวาระที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาท

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โซย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO กล่าวก่อนหน้านี้ว่า บริษัทเป้าหมายรายได้ปี 2562 มั่นใจว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% เนื่องจากมองว่าในปีหน้าตัวเลขหนี้สงสัยจะสูญ (NPL) ของกลุ่มสถาบันการเงินยังไม่ฟื้นตัว และจากการปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS9) ส่งผลให้ทางสถาบันจะมีการเร่งขายหนี้เสียออกมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัท โดยประเมินมูลค่าหนี้ในระบบจะอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท ซึ่งมองว่าจะช่วยสะท้อนต่อโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้อย่างดี

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะซื้อหนี้เพิ่มในปีหน้าประมาณ 800-1,000 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากการออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1-2 พันล้านบาท ซึ่งวางแผนจะแบ่งการออกหุ้นกู้ออกเป็น 2-3 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละประมาณ 300-400 ล้านบาท

ขณะที่ความคืบหน้าธุรกิจสินเชื่อบุคคล สินเชื่อ nano และไฟโก ไฟแนนซ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย "โซย แคปปิตอล" ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกอนุมัติจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุมัติและเริ่มปล่อยสินเชื่อได้ในไตรมาส 1/2562 เป็นต้นไป